

ข่าวสารนิตเทศ

กรณีสหภาพยุโรป (EU) ออกประกาศเตือนไทยเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – IUU)

เมื่อวันที่ ... เมษายน 2558 กระทรวงกิจการประมง (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries – DG Mare) ของสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศเตือนไทย (ให้ใบเหลือง) ต่อปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – IUU) เนื่องจาก EU เห็นว่าที่ผ่านมา ฝ่ายไทยยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้มีผลที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา IUU อย่างไรก็ตาม การประกาศเตือนครั้งนี้ยังไม่มีผลต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทยไป EU แต่อย่างใด

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งว่า

1. ไทยรู้สึกผิดหวังต่อการตัดสินใจออกประกาศเตือนดังกล่าว ซึ่งสะท้อนว่า EU มิได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมของไทยในการแก้ปัญหา IUU รวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ EU ในการต่อต้านการประมง IUU ที่มีมายาวนาน

2. ไทยเรียกร้องให้ EU พิจารณาการดำเนินการของไทยในเชิงเทคนิคตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่มีความโปร่งใสและเที่ยงตรง อย่างไม่เลือกปฏิบัติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริงในไทย

3. อย่างไรก็ตาม ไทยจะสานต่อความร่วมมือกับ EU เพื่อให้ไทยออกจากกลุ่มที่ถูกประกาศเตือน รวมทั้งสามารถแก้ไขและป้องกันการประมงแบบ IUU ต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการประมงแบบ IUU เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้นำในการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการตามแผนงานหลัก 6 แผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมง (2) การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง (3) การจัดทำระบบติดตามตำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System - VMS) (4) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) (5) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลำดับรอง (6) การจัดทำแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมง IUU

ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา IUU ปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานในภาคประมงอย่างต่อเนื่อง โดยชี้ให้ฝ่าย EU เห็นถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา เห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรีประกาศให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งประสานให้คณะผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางไป EU เพื่อให้ข้อมูลแก่ภาครัฐ ผู้นำเข้ารายใหญ่และผู้ค้าปลีกในยุโรป อาทิ การจัดสัมมนาในเรื่องนี้ในช่วงงานแสดงสินค้า Brussels Seafood Expo 2015

หมายเหตุ: กฎระเบียบของ EU ในการต่อต้านการประมง IUU มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าประมง โดยไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาแรงงานและการค้ามนุษย์ กฎระเบียบดังกล่าวบังคับใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางทะเลทั้งหมด ยกเว้น สินค้าประมงน้ำจืด ปลาสวยงาม หอย และปลาหมึกที่ผ่านการแปรรูป ที่วางจำหน่ายใน EU ทั้งหมด ทั้งที่จับและ/หรือผลิตภายในและนอก EU และเกี่ยวเนื่องตลอดทั้งสายการผลิต (supply chain) โดย EU จะส่งผู้แทนตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้าประมงในประเทศผู้ส่งออกอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าประเทศใดยังมีข้อบกพร่องในการแก้ไขปัญหา IUU ก็จะประกาศเตือน (ให้ใบเหลือง) และจากนั้นจะให้เวลาอีกอย่างน้อย 6 เดือนในการแก้ปัญหาโดย EU จะให้คำแนะนำและความเห็นประกอบ แต่หากพบว่ายังไม่มีความคืบหน้ารูปธรรมมากพอ ฝ่าย EU อาจพิจารณาให้ใบแดง ซึ่งอาจนำไปสู่การห้ามนำเข้าสินค้าประมงได้ ล่าสุด มีประเทศที่ได้ใบเหลืองทั้งหมด 9 ประเทศ และได้รับใบแดงแล้ว 3 ประเทศ